



DÂN THÔNG ĐƯỜNG THÔNG THOÁNG

Từng được ví như “ốc đảo” với ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển, khó khăn trong thông thương và đi lại nhưng Thái Bình đã từng bước bứt phá, trở thành điểm dừng chân của nhiều nhà đầu tư. Cách làm của Thái Bình chính là tập trung phát triển hạ tầng giao thông, tạo trục giao thông kết nối vùng, liên vùng; trong đó, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn về mặt bằng đồng vai trò quyết định.

KỶ 1: KHƠI THÔNG ĐIỂM NGHẼN

Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, việc khơi thông những điểm nghẽn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đóng vai trò quyết định. Tỉnh đã kịp thời đề ra chủ trương đúng, trúng để giải quyết vấn đề này.

Điểm nghẽn mặt bằng

Xác định được tầm quan trọng, vai trò của giao thông “đi trước mở đường” cũng như những điểm nghẽn, nút thắt về hạ tầng, tỉnh Thái Bình đã có những bước đi, cách làm đột phá, sáng tạo, chú trọng đầu

tư phát triển hạ tầng giao thông. Hàng loạt dự án có tác động quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh đã và đang được đầu tư xây dựng như tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, ĐT.454, đường vành đai phía Nam thành phố, hệ thống đường trục trong Khu kinh tế Thái Bình - cồn Vành...

Huyện Tiên Hải - một trong những địa phương triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông nhưng hầu hết các dự án đều vướng mắc trong công tác GPMB. Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A là công trình

trọng điểm của tỉnh, chiều dài 17,8km, từ trung tâm huyện Tiên Hải đến cồn Vành. Đầu năm 2021, dự án gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều kiện thời tiết mưa nhiều và đặc biệt tiến độ GPMB rất chậm, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai dự án và giao thông của người dân trên tuyến. Ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Đến tháng 7/2021, dự án còn gần 7km chiều dài tuyến tại các xã Tây Giang, Tây Tiến, Nam Trung, Nam Chính, Nam Hưng chưa được GPMB. Trong đó, vướng mắc lớn

nhất là xác minh nguồn gốc đất, trích lục thu hồi đất trên nền bản đồ VLAP có nhiều diện tích không trùng khớp với thực tế; một số địa phương cho thuê đất, người dân đã xây dựng nhà kiên cố, ở nhiều thế hệ, việc thu hồi, đền bù khó khăn. Việc phân định trong thu hồi nhà, công trình một phần hay toàn phần cũng rất vướng mắc... Những khó khăn, vướng mắc của huyện Tiên Hải, nhất là trong công tác GPMB cũng chính là những nút thắt, điểm nghẽn lớn nhất mà tỉnh gặp phải trong thực tiễn triển khai các dự án giao thông.

Chủ trương đúng, trúng, kịp thời

Một trong ba đột phá phát triển được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là “ưu tiên xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực”. Để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về GPMB, qua đó tạo bứt phá trong phát triển hạ tầng giao thông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh GPMB là một khâu, một công đoạn then chốt có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai dự án; là điều kiện bảo đảm cơ bản tiên quyết, là thước đo sự sẵn sàng, sự quyết tâm của tỉnh. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó và phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người bị thu hồi đất, đòi hỏi sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng và quyết liệt vào cuộc của các tổ chức, cá nhân liên quan, sự đồng thuận cao của nhân dân và doanh nghiệp. Do đó, chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh trong nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế là tập trung công tác GPMB.

Ông Nguyễn Duy Chinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Vấn đề khó khăn nhất để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng là mức giá bồi thường, hỗ trợ GPMB; vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu UBND

Công tác GPMB phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền nơi có dự án, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, phải bảo đảm thực hiện thành công, nhanh gọn trong thời gian ngắn nhất các dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm, góp phần tạo đột phá để thu hút đầu tư và bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, nghiên cứu kinh nghiệm thành công của các dự án đã triển khai và kinh nghiệm của các địa phương khác trong cả nước để vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt, vượt qua khó khăn, tạo tiền đề hình thành phương pháp, nền nếp làm việc mới, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

tỉnh linh hoạt trong vận dụng cơ chế, chính sách trên cơ sở đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và nhân dân, tạo sự đồng thuận. Sự linh hoạt đó được thể hiện qua công tác bồi thường giá đất, nhà ở, tài sản trên đất, Thái Bình đã vận dụng khung giá bồi thường sát với giá thị trường trong khung bằng giá đất đã được ban hành nhằm giúp những hộ dân

bị giải tỏa đủ điều kiện để xây dựng nơi ở mới hoặc mua lại được diện tích đất tương ứng. Đặc biệt, tháng 8/2021 UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong công tác GPMB.

Vấn biết GPMB luôn là việc không hề dễ nhưng nếu địa phương biết vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách và có những giải pháp thực hiện phù hợp thì sẽ biến khó thành dễ. Sau Chỉ thị số 08, huyện Quỳnh Phụ là điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường ở Thái Bình.

(còn nữa)

MINH NGUYỆT - NGUYỄN THỜI



Thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ chùa Keo đi Cổ Lễ.

NGÀNH THUẾ

Quyết liệt thu ngân sách những tháng cuối năm

Trong bối cảnh nhiều khó khăn nên mặc dù đã hết tháng 7/2023 nhưng tổng thu nội địa do ngành thuế thực hiện mới chỉ đạt hơn 37% dự toán. Chính vì thế, từ nay đến cuối năm ngành thuế triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2023 được giao với số thu hơn 10.000 tỷ đồng.



Cán bộ bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh hỗ trợ người nộp thuế qua hình thư điện tử.

Khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Là một trong những đơn vị triển khai tốt công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà thực hiện rà soát hơn 2.600 cá nhân trên địa bàn có kinh doanh trên sàn thương mại

điện tử, trong đó có 13 cá nhân có tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đồng trở lên, 20 cá nhân đã kê khai nộp thuế với số tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách nhà nước 1,29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi cục còn thực hiện rà soát 64 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn với tổng số tiền thuế 5,17 tỷ đồng, thu thuế của 2 hộ liên quan đến hoạt động xây

dựng cơ bản tư nhân với số tiền hơn 30 triệu đồng, đồng thời tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản với số thu 280 triệu đồng.

Ông Đỗ Bá Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà cho biết: Để có được kết quả đó, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Chỉ

Các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, đặc biệt là ngành thuế với tinh thần trách nhiệm cao nhất và với quyết tâm phải hoàn thành dự toán thu nội địa được giao, trên cơ sở đó rà soát lại các khoản thu mới phát sinh, các khoản thu nợ để có giải pháp thu kịp thời; tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm đối với các huyện, thành phố không chủ động phối hợp với ngành thuế trong công tác thu dẫn đến kết quả thu đạt thấp so với dự toán.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh

thị số 10/CT-UBND, ngày 7/6/2023 về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023, Chỉ cục đã tham mưu UBND 2 huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà chỉ đạo các ngành, đơn vị, xã, thị trấn cùng phối hợp với Chi cục trong việc rà soát, quản lý nguồn thu, trong đó chú trọng công tác quản lý tăng thu trên 4 lĩnh vực gồm thương mại điện tử, xây dựng cơ bản tư nhân, xây dựng cơ bản vãng lai và chuyển nhượng bất động sản. Cùng với đó, ngay từ tháng 10/2022, Chỉ cục tham mưu UBND 2 huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà triển khai các giải pháp thu năm 2023; đồng thời, bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo thu ngân sách 2 huyện, trên cơ sở đó tham mưu UBND 2 huyện chỉ đạo giải pháp thu phù hợp với từng địa bàn và từng thời điểm. Chính vì thế, đến nay công tác thu ngân sách của Chi cục cơ bản bảo đảm tiến độ chung. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh và Chỉ thị số 10/CT-UBND, trong những tháng cuối năm Chi cục tiếp tục phối hợp với các ngành, xã, thị trấn triển khai hiệu quả hơn công tác quản lý tăng thu, đặc biệt là đối với hoạt động thương mại điện tử.

Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

cho biết: Trên cơ sở Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh, ngành thuế đã nghiên cứu và tổ chức thực hiện đầy đủ các giải pháp về quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu; tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thương mại điện tử, hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã thực hiện rà soát 85/8.633 hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đồng trở lên, thu được số tiền thuế 2,23 tỷ đồng; quản lý thu đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân với số tiền thuế thu được 2,44 tỷ đồng; quản lý thu đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai của 183 dự án với số tiền thuế thu được 23,5 tỷ đồng và quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản với số tiền thuế thu được 2,43 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm ngành thuế tập trung

khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa, đồng thời thường xuyên rà soát để đưa vào quản lý theo đúng quy định.

Đồng hành cùng người nộp thuế

Cùng với việc khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa, ngành thuế tập trung thực hiện các giải pháp đồng hành cùng người nộp thuế như triển khai các gói kích cầu trong lĩnh vực thuế vào thực địa tỉnh Thái Bình; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế theo chỉ đạo của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra gắn với vai trò thực thi công vụ của công chức thuế, tuyệt đối không gây khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Thực hiện chính sách gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuế đất, đến hết tháng 6/2023 toàn tỉnh đã có hơn 800 doanh nghiệp được gia hạn với số tiền hơn 250 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 187 tỷ đồng của 411 doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 33 tỷ đồng của 206 doanh

ĐẾN HẾT THÁNG 7/2023:

- Tổng thu nội địa do ngành thuế ước thực hiện 3.789 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán, bằng 69,9% so với cùng kỳ năm 2022;
- Trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế và phí ước đạt hơn 2.735 tỷ đồng, đạt 35,6% dự toán, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2022;
- Có 7/16 chỉ tiêu thu đạt trên 60% dự toán và 9/16 chỉ tiêu thu đạt dưới 60% dự toán, trong đó có 3 chỉ tiêu thu rất thấp, chỉ đạt từ 7 - 25% dự toán.

ng nghiệp và tiền thuế đất hơn 31 tỷ đồng của 211 doanh nghiệp; đồng thời, giải quyết giảm trên 50 tỷ đồng tiền thuế đất năm 2022 theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong những tháng cuối năm, ngành thuế tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục để hưởng chính sách giảm 50% mức thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15, giảm thuế giá

trị gia tăng từ 10% xuống 8% của một số nhóm mặt hàng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP. Bên cạnh đó, ngành thuế tập trung cao độ cho công tác thu nợ thuế, đặc biệt là nợ thuế bảo vệ môi trường; chú trọng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đồng thời thu ngay số thuế sau khi hết thời gian gia hạn, không để nợ đọng sang năm 2024.

MINH HƯƠNG



Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, Công ty TNHH May HT Song Long (Đông Hưng) được biểu dương, khen thưởng.